



การขับเคลื่อนจริยธรรม

โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราชภัฏรำไพพรรณี)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ





คำสั่งโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาการ)

ที่ ๒๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะช่วยให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและรักษา จริยธรรมอย่างเคร่งครัด

ในการนี้ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาการประกอบไปด้วย

๑ นายสนั่น ชันมั่ง	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒ นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดิ์	ครู	รองประธานกรรมการ
๓ นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา	ครู	กรรมการ
๔ นางกิงดาว ชื้อสตัย	ครู	กรรมการ
๕ นางพัชรินทร์ พวงเพียงงาม	ครู	กรรมการ
๖ นางสาวนิพนธ์ พรหมโสภา	ครู	กรรมการ
๗ นางพรพิกุล พรหมแสง	ครู	กรรมการ
๘ นางสาวร่มเกล้า ณะจำนงค์	ครู	กรรมการ
๙ นางวัชรภรณ์ ดอนอ่อนบัว	ครู	กรรมการ
๑๐ นางสาวจันทนา ไทยใจดี	ครู	กรรมการ
๑๑ นายศตวรรษ ปานธรรม	ครู	กรรมการ
๑๒ นายภาณุวัฒน์ เผ่าบ้านฝาง	ครู	กรรมการ
๑๓ นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์	ครู	กรรมการ
๑๔ นางสาวสมฤทัย พุทมนต์สิงห์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๑๕ นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยชนะปรีดากุล	พนักงานราชการ	กรรมการ
๑๖ นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้	ครูธุรการ	กรรมการ
๑๗ นายชยุต ชยุตตรานนท์	ครู	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. การส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้อกำหนดจริยธรรม

๒. ควบคุม กำกับ และให้คำแนะนำ ปรีกษา ตอบคำถาม ตามแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๓. สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ และมุ่งผลที่จะเกิดกับนักเรียนและสถานศึกษา เป็นสำคัญ แล้วรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายสนั่น ชันมั่ง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

Do's and Don'ts

พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาการ)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

Do's	Don'ts
ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ไม่ด้อยค่าความเป็นไทย ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ลบหลู่ดูแคลนด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องในฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติตนฝ่าฝืนข้อกำหนด ระเบียบ กฎหมาย
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม	ไม่ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่เสื่อมเสีย ขาด คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	ไม่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และไม่มีประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ	ไม่ละทิ้งทอดทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้ราชการเสียหาย
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	ไม่รับสิ่งของ หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เพื่อ แลกกับการให้บริการ
ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ ศักดิ์ศรีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล	ไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือด้อยค่าจากความแตกต่างของบุคคล

การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

(๑) กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของสถานศึกษา

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และ Do's and Don'ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยากร นายสนั่น ชันมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาการ)
ณ ห้องประชุมโนนราช โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาการ)



(๒) กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมในเจ้าหน้าที่รัฐ

กิจกรรมประกอบด้วย การฟังพระธรรมเทศนา โดย พระอธิการวีรวิชัย วีรวิโช และการฝึกเจริญสมถกรรมฐาน ณ วัดทรายมูล บ้านแดงใหญ่ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

